



## ยู โปรเจกต์ ไอเดียเยาวชน 20 โครงการเพื่อสังคม

### เปิดตัวให้นักศึกษาประลองแนวคิด ประกวดโครงการเพื่อสังคม

โครงการกระหิ๊งแดง U Project (ยู โปรเจกต์) โดยบริษัท เครื่องดื่มกระหิ๊งแดง จำกัด ที่ให้น้อง ๆ เยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียช่วยเหลือสังคมและชุมชนใน 4 สาขา ประกอบด้วย 1. เกษตรกรรม : โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิต 2. การศึกษา : โครงการสร้างเสริมทักษะให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 3. การแพทย์ และสาธารณสุข : โครงการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี 4. นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ในด้านอุตสาหกรรม และการผลิตเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

จาก 156 โครงการ คณะกรรมการได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 20 โครงการ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้้อง ๆ นำข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการที่ได้จากวิทยากร กรรมการ



และได้รับข้อเสนอแนะจากตัวแทนคณะกรรมการในแต่ละสาขาไปปรับปรุงก่อนส่งรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ชนะเลิศแต่ละสาขาจะได้รับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ และทุนสนับสนุนโครงการละ 300,000 บาท เงินรางวัล 100,000 บาท และเงินสมทบองค์การการศึกษาอีก 50,000 บาท

สำหรับ 20 โครงการประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม โครงการห่วงโซ่อุปทานข้าวปลอดภัยในชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพอเพียงและยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ชุมชนสร้างสรรค์ปุ๋ยมูลไส้เดือน ต้นทุนในชุมชน จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร, หนอนชีวภาพเพื่อการเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เกษตรเพื่อชีวิต จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

สาขาการศึกษา โครงการค่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ผ่านเลนส์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษด้วยของเล่นภูมิปัญญาในท้องถิ่น จากวิทยาลัยชุมชนแพร่, บัญชีพอเพียง เพื่ออนาคตของน้อง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ, ครูช่างปล่อยของสอนน้องสร้างหุ่นยนต์ด้านคุณธรรมจากขยะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ “พลังนิทาน...สืบสานภูมิปัญญา...พัฒนาจินตนาการเด็กปฐมวัย” จากวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีอยุธยา

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โครงการกุดหัวช้าง ประปาใสสะอาด สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โปรแกรมเพิ่มความ

จำ พัฒนาความคิด ชะลอโรคสมองเสื่อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกรับโรคปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันประชาสัมพันธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ลักษณะพื้นฐาน

และพฤติกรรม เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคหนองพยาธิของชาวเผ่ากะเหรี่ยงที่ราบสูงในเขตจังหวัดเชียงราย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เพื่อนใจเดลินิวส์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

### สาขานวัตกรรม

### เพื่อวิสาหกิจชุมชน

โครงการการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาการผลิตชาชนิดของสำหรับเกษตรกรของชุมชนดอยปู่หมื่น อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, น้ำดื่มภูเขา ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อชาวเราที่สูง รู้รักสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, โรงงานกระดาษชุมชน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปลาอ้อมท้อง คนอ้อมใจ ชุมชนอ้อมแอม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกลับปลาอัตโนมัติ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งยังมีกิจกรรมเสวนา “สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ สู่การสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน” โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เครื่องดื่มกระดังงา จำกัด และคุณท้อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดง พิธีกร และนักออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มาร่วมแสดงทรรศนะพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการทำงานเพื่อสังคม

คุณท้อป-พิพัฒน์ กล่าวว่า การทำงานเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน เป็นผู้ใหญ่หรือยังเป็นเยาวชน แรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมอาจเกิดจากความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามี บวกกับสิ่งที่เราถนัดเหมือนที่ตนเองเรียนมาทางด้านออกแบบ และสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงชอบที่จะออกแบบสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยากให้องค์กรฯ หาสิ่งของตัวเองสนใจ สร้างความเชื่อให้กับตัวเอง และลงมือทำอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง สำหรับโครงการกระดังงา ยู โปรเจกต์ นี้ ถือ

เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ให้องค์กรฯ ได้ค้นหาตัวเอง และสามารถแสดงความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่

คุณสมคิด เผยว่า แนวคิดของการดำเนินการโครงการกระดังงา ยู โปรเจกต์ คือการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์โดยหวังว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้ สำหรับการกำหนดการประกวดออกเป็น 4 สาขา เพราะเห็นว่าทั้ง 4 สาขาเป็นพื้นฐานที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้สังคมและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ด้านน้อง บีม-ปฏิมา ภาศรีสัน และ น้องเมย์-ปญญา มาตรวิเศษ ตัวแทนทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ กล่าวถึงโครงการบัญชีพอเพียง เพื่ออนาคตของน้องว่า อยากนำความรู้ด้านการบัญชีที่เรียนมา ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและใกล้ ๆ วิทยาลัยมีโรงเรียนวัดพระเชตุพน จึงได้ไปสำรวจความต้องการของนักเรียน และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการทำกิจกรรมเรื่องการออมมากที่สุด จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทำโครงการนี้ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวันและยังได้ฝึกฝนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

กระดังงา ยู โปรเจกต์ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตโครงการที่ชื่นชอบได้ที่ [www.ktd-uproject.com](http://www.ktd-uproject.com)

สาวสายเดี่ยว